

**Liên hệ**

Bà Đinh Đoàn Sao Kim – Trưởng phòng Quan hệ Truyền thông  
Ngân hàng Shinhan  
ĐT: (84) 903 657 103  
Email: saokim@shinhan.com|kimdinh.shb@gmail.com

## THÔNG CÁO BÁO CHÍ

### NGÂN HÀNG SHINHAN KÝ KẾT HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC CÙNG HIỆP HỘI DOANH NHÂN VÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM – HÀN QUỐC

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2020* – Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan”) chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc (“VKBIA”), nhằm thúc đẩy phát triển hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Lễ ký kết diễn ra trong khuôn khổ hội nghị tọa đàm “Phát huy sức mạnh cộng đồng doanh nghiệp kiều bào vì sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh – Nâng tầm sản phẩm Việt” do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài TP Hồ Chí Minh và Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc (VKBIA) đồng tổ chức. Ngoài Ngân hàng Shinhan, còn có tập đoàn Megazone Cloud (Hàn Quốc) và tập đoàn Hoàng Quân (Việt Nam) cũng đã lần lượt ký kết với VKBIA.

Hội nghị được tổ chức nhằm chúc mừng thành công Đại hội Đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, kỷ niệm 16 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), đồng thời, đây cũng là dịp để các doanh nhân, doanh nghiệp nước ngoài đang hợp tác, đầu tư và hoạt động kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh có cơ hội gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác ở đa dạng lĩnh vực. Ngoài ra, hội nghị lần này cũng tạo điều kiện để các doanh nghiệp giao lưu và kết nối với các tri thức doanh nhân và doanh nghiệp đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hồ Chí Minh trong những năm vừa qua.

Phát biểu tại hội nghị, ông Shin Dong Min – Tổng Giám đốc của Ngân hàng Shinhan tại Việt Nam, cho biết: “VKBIA và Ngân hàng Shinhan sẽ phối hợp thúc đẩy hợp tác giữa các đối tác Việt Nam, Hàn Quốc và các đối tác tại các quốc gia khác. Đồng thời, hai bên cũng sẽ nỗ lực hợp tác toàn diện trong việc tìm kiếm và triển khai các cơ hội hợp tác song phương tại Việt Nam và Hàn Quốc thông qua việc kết nối mạng lưới các doanh nghiệp,

cơ quan và tổ chức của Hàn Quốc và Việt Nam, tăng cường sử dụng mạng lưới đối tác của hai bên trong việc tiếp cận các thị trường khác nhau với các mục tiêu cụ thể”.

Cũng tại hội nghị, Ông Trần Hải Linh, Chủ tịch VKBIA cũng đề cập đến những khó khăn mà các doanh nghiệp nước ngoài cũng như những doanh nghiệp Việt, trong đó bao gồm cả những doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài đang gặp phải trong suốt giai đoạn khó khăn của đại dịch Covid-19. Ông cho biết: “Sự kết nối giữa Việt Nam và Hàn Quốc vẫn đang phải đối mặt với những khó khăn nhất định và dịch bệnh là một trong những trở ngại gây ra sự gián đoạn hợp tác giữa hai nước. Nhưng điều này cũng là động lực thúc đẩy chúng tôi tiếp tục triển khai và tham gia các hoạt động thúc đẩy quan hệ thương mại giữa hai nước ngày càng bền chặt hơn”.

### **VỀ VKBIA**

VKBIA (Vietnam – Korea Business and Investment Association) là Hiệp hội Kinh doanh và Đầu Tư Việt Nam – Hàn Quốc. VKBIA chính thức ra mắt văn phòng đại diện tại Việt Nam vào tháng 06/2020.

VKBIA là một tổ chức của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, chuyên gia, trí thức và những đơn vị, tổ chức có mục đích giao thương không chỉ giữa Việt Nam - Hàn Quốc mà phát triển cả các thị trường khác trên thế giới như Nhật Bản, Singapore, Thụy Sĩ và Hoa Kỳ, từ đó huy động năng lực của cá nhân và tập thể vì lợi ích chung của doanh nghiệp, doanh nhân và cộng đồng.

VKBIA lập trụ sở tại Việt Nam nhằm tạo cầu nối, giúp kết nối doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam với thị trường Hàn Quốc và xa hơn nữa. Với sứ mệnh lan tỏa, kết nối hợp tác giao thương, thương mại, công nghệ, văn hoá... VKBIA sẽ tiếp tục triển khai các chương trình kết nối, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc.

## VỀ NGÂN HÀNG SHINHAN

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan”) là ngân hàng con của Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc – thành viên của Tập đoàn Tài chính Shinhan (Shinhan Financial Group - SFG). SFG là tập đoàn tài chính hàng đầu tại Hàn Quốc, được thành lập trên nền tảng của Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc, Quỹ đầu tư Shinhan và Công ty Quản lý Đầu tư Shinhan. SFG được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KRX) và Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE).

Từ năm 1993, Ngân hàng Shinhan đã có đại diện thương mại tại Việt Nam dưới hình thức văn phòng đại diện đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh. Sau hơn 27 năm thành lập và phát triển, Ngân hàng Shinhan đã mở rộng mạng lưới hoạt động khắp miền Bắc, Trung và Nam. Hiện nay, Ngân hàng Shinhan cung cấp danh mục các sản phẩm đa dạng và giải pháp tài chính ưu việt cho cả khối khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Đầu năm 2020, Ngân hàng Shinhan được International Business Magazine trao tặng giải thưởng Ngân hàng bán lẻ nước ngoài tốt nhất Việt Nam. Cũng trong năm này, Ngân hàng Shinhan vinh dự đón nhận giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất Châu Á lần thứ hai liên tiếp, do tạp chí HR Asia trao tặng.

Để biết thêm các thông tin về Ngân hàng Shinhan Việt Nam, vui lòng truy cập:

Website: <https://shinhan.com.vn/>

Facebook: [www.facebook.com/Shinhanbankvn/](http://www.facebook.com/Shinhanbankvn/)